

## **Nội dung cảnh báo tai nạn thương tích và tai nạn đuối nước trẻ em Tháng hành động vì trẻ em, hoạt động hè năm 2014**

Thời gian gần đây, liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng đã phản ánh các vụ tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước dẫn đến tử vong ở trẻ em khiến cho mọi người, mọi gia đình, các ngành, các cấp phải giật mình. Những vụ tai nạn này ở trẻ em xảy ra trong thời gian qua đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh mạnh mẽ về sự quan tâm của người lớn đối với trẻ em.

Hàng năm, cứ mùa hè đến là liên tiếp xảy ra tình trạng trẻ em bị tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước dẫn đến tử vong do tắm sông, tắm hồ, trẻ em đi lại trên các phương tiện giao thông thủy không được trang bị đầy đủ áo phao, trẻ em khi ngồi trên xe mô tô, xe máy do người lớn chở, điều khiển xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm không may xảy ra tai nạn, va chạm giao thông bị chấn thương sọ não... Những vụ tai nạn thương tâm này cũng có phần trách nhiệm của người lớn trong việc thiếu quan tâm, giám sát hoạt động vui chơi của trẻ em.

Phần lớn nạn nhân của các vụ tai nạn đuối nước đều là các em ở lứa tuổi học sinh. Thời điểm xảy ra tai nạn thường vào lúc thiếu sự quan tâm quản lý, giám sát của nhà trường và gia đình. Các em thường tự ý rủ nhau ra sông, ao, hồ tắm mà không có sự hướng dẫn và bảo vệ của người lớn.

Bên cạnh đó, còn có một số gia đình bất cẩn, không đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi chở trên xe mô tô, xe máy và một số em không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe đạp điện, lúc không may xảy ra tai nạn, va chạm giao thông sẽ bị chấn thương sọ não dẫn đến tử vong hoặc tàn tật suốt đời.

Trước tình hình trên, nhằm triển khai tổ chức tốt Tháng hành động vì trẻ em, hoạt động hè năm 2014, đồng thời nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp của các ngành, các cấp và nhân dân tham gia phòng chống tai nạn thương tích và tai nạn đuối nước ở trẻ em, xây dựng một môi trường vui chơi, sinh hoạt an toàn cho trẻ em; phòng ngừa, ngăn chặn tối đa không để xảy ra tai nạn thương tích và tai nạn đuối nước ở trẻ em; các ngành, các cấp có liên quan cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích và tai nạn đuối nước cho trẻ em với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp, đồng thời thực hiện nghiêm các quy định về an toàn giao thông đường bộ, an toàn giao thông đường thủy. Bên cạnh đó cần trang bị, phổ cập kỹ năng sơ cấp cứu trẻ em khi bị tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước

cho mạng lưới y tế cơ sở và đội ngũ cộng tác viên tại địa phương trong việc phòng chống tai nạn thương tích và tai nạn đuối nước trẻ em tại địa phương.

Phần lớn trẻ em bị tai nạn đuối nước được đưa vào bệnh viện đều chưa được sơ cứu hoặc sơ cứu không đúng cách, dẫn đến tử vong hoặc di chứng não do thiếu ô xy. Do đó, việc sơ cứu tại chỗ và đúng kỹ thuật đối với trẻ em đuối nước là vô cùng quan trọng, quyết định sự sống. Cần ghi nhớ ba bước sơ cứu cơ bản khi trẻ em bị đuối nước: khai thông đường thở, hô hấp nhân tạo và ép tim ngoài lồng ngực. Chú ý không được dốc ngược vì thường có rất ít nước trong phổi, hơn nữa, việc dốc ngược còn có thể gây sặc nước vào phổi khiến trẻ em tử vong.

Tùy theo chức năng, nhiệm vụ, các ngành, các cấp tại địa phương phối hợp cùng với nhà trường và gia đình tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

- Hướng dẫn triển khai, tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống tai nạn thương tích và tai nạn đuối nước trẻ em trên địa bàn quản lý; bố trí nguồn kinh phí cho công tác này.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về an toàn giao thông đường bộ, an toàn giao thông đường thủy, phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước trẻ em trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát các công trình thủy lợi, các bến thủy nội địa, các bến khách ngang sông nhằm kịp thời phát hiện các khu vực nguy hiểm, cấm biển cảnh báo những nơi thường xảy ra tai nạn thương tích và tai nạn đuối nước trẻ em.

- Tổ chức các lớp dạy bơi cho trẻ em; kiểm tra chất lượng của phương tiện thủy phục vụ hành khách và trang thiết bị đảm bảo an toàn có liên quan cho hành khách; đẩy mạnh công tác tập huấn cứu hộ dưới nước.

- Các hộ gia đình thường xuyên quan tâm, nhắc nhở con em mình đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe máy người lớn chở và khi điều khiển xe đạp điện. Khi tham gia giao thông không được đùa giỡn, dàn hàng ngang, lạng lách, đánh võng. Khi đi dò ngang qua sông phải mặc áo phao.

- Thường xuyên quan tâm, giáo dục ý thức tự bảo vệ bản thân, ý thức phòng ngừa tai nạn thương tích và tai nạn đuối nước cho trẻ em; tạo mọi điều kiện thuận lợi để tổ chức các hoạt động học tập, vui chơi bổ ích cho trẻ em trong dịp hè.